

LỊCH SỬ, TRUYỀN THÔNG, QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ

Như đã biết, Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh. Trải qua 85 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, lực lượng Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, sinh ra và lớn lên trong phong trào cách mạng của nhân dân, gắn bó mật thiết với quê hương, làng bản, với từng căn nhà, đường phố, công nông, lâm trường, nhà máy, xí nghiệp. Sống trong lòng dân, được nhân dân thương yêu, đùm bọc. Trong suốt 85 năm vượt qua đầy khó khăn, gian khổ, thử thách, hy sinh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ đã hết lòng trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm lao động học tập, công tác hiệu quả, sáng tạo và đã lập nhiều chiến công lớn; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và các lực lượng vũ trang nhân dân giành nhiều thắng lợi lịch sử trong cách mạng tháng 8 năm 1945, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước.

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã đề ra chủ trương về “Vũ trang công nông” (Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương). Trong những năm 1930 – 1931 đã có rất nhiều cuộc bãi công, biểu tình liên tiếp nổ ra ở khắp các địa phương trong cả nước, mà đỉnh cao là Xô Viết – Nghệ Tĩnh. Thời kỳ này Đảng đã xác định một số vấn đề cơ bản về khởi nghĩa vũ trang, vũ trang bạo động; coi khởi nghĩa vũ trang là sự nghiệp đồng đảo của quần chúng và để chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang phải lấy việc xây dựng lực lượng chính trị quần chúng làm nền tảng. Do đó trong nghị quyết hội nghị trung ương lần thứ 3 (tháng 3/1931) Đảng ta đã chủ trương, khi dành được chính quyền thì thành lập “Quân đội công nông”.

Ngược dòng thời gian, ngày 28/3/1935 Đại hội Đảng lần thứ nhất họp tại Ma Cao (Trung Quốc) Đảng ta đã ra “Nghị quyết về Đội tự vệ”. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đảng về tổ chức, chỉ đạo xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ. Đây là một dấu ấn quan trọng mở ra một thời kỳ mới, là tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Đảng xuyên suốt qua các giai đoạn cách mạng. Có thể nói nghị quyết về Đội tự vệ là khởi đầu của tư tưởng vũ trang toàn dân và tư tưởng chiến tranh nhân dân với phong trào toàn dân đánh giặc.

Bài dự thi “Tìm hiểu 85 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ”

Ngay sau khi có nghị quyết của Đảng, các đội tự vệ công nông mang tính chất là những tổ chức vũ trang quần chúng ra đời, đây là tiền thân của các đội Cứu quốc quân, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân sau này.

Thời kỳ chuẩn bị tổng khởi nghĩa chính quyền (1940 - 1945), đi đôi với chủ trương mở rộng và củng cố các đội tự vệ khắp các vùng nông thôn, thành thị; Đảng đã chủ trương thành lập các đội tự vệ cứu quốc, các tổ, tiểu đội du kích cứu quốc và các đội du kích chính thức. Các đội tự vệ đã tổ chức vũ trang quần chúng ở các đoàn thể cứu quốc mặt trận Việt Minh, được xây dựng ở các căn cứ, địa phương có điều kiện; đã phối hợp với các đơn vị cứu quốc quân Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân làm nòng cốt cho quần chúng thực hiện vũ trang khởi nghĩa từng phần tiến hành chiến tranh du kích cục bộ, xây dựng và mở rộng các căn cứ địa Việt Bắc, Đông Bắc, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ba Tơ... Đến tháng 8/1945 lực lượng DQTV đã phát triển tới vài chục nghìn người cùng với giải phóng quân và toàn dân thực hiện thắng lợi cuộc tổng khởi nghĩa. Ngày 02/9/1945 nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời trong vòng vây của các thế lực đế quốc và phản động quốc tế, trong một thời gian ngắn lực lượng DQTV được mặt trận Việt Minh tổ chức rộng khắp ở các làng, xã, đường phố trong cả nước gồm hàng chục vạn người đã tham gia bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ.

Sau cách mạng tháng 8/1945, quân đội Pháp được quân Anh giúp sức đã nổ súng gây chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ 2 (23/9/1945). Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ các địa phương ở miền Nam, nhất là Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ, lực lượng DQTV đã phối hợp với bộ đội chủ lực anh dũng chiến đấu ngăn chặn địch, diệt ác, trừ gian, phá hoại đường giao thông... Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, lực lượng DQTV được nhanh chóng phát triển rộng khắp trong cả nước, ngày càng lớn mạnh; từ chỗ là lực lượng vũ trang quần chúng do mặt trận chỉ đạo, đã từng bước được thống nhất về tổ chức, là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng DQTV và bộ đội địa phương đã tiêu diệt 23,1 vạn/50 vạn quân địch (chiếm 46,4% tổng số lực lượng địch bị tiêu diệt); làm tan rã trên 20 vạn tên (chiếm tỉ lệ 35%) và kiềm chế, phân tán trên 90% tổng số lực lượng địch trên toàn chiến trường, khiến đại tướng NaVa phải thú nhận : “quân Pháp đông nhưng chỉ để 10% lực lượng cơ động chiến lược”. Vì vậy, chiến công của lực lượng DQTV và bộ đội địa phương đã góp phần cùng bộ đội chủ lực, giành thắng lợi quyết định trong chiến dịch Điện Biên Phủ “lùng lẩy Điện Biên, chân động địa cầu” và giải phóng hoàn toàn miền Bắc năm 1954. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta giành thắng lợi đã chấm dứt hơn 80 năm đô hộ của chủ nghĩa thực dân.

lượng dân quân, du kích và tự vệ đã đóng góp công sức và xương máu vô cùng to lớn vào chiến công chung của toàn dân tộc.

Trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và chống Mỹ cứu nước đấu tranh giải phóng miền Nam, lực lượng DQTV ở miền Bắc đã tích cực tham gia cải cách ruộng đất, đánh đổ địa chủ, phong kiến, khôi phục và đẩy mạnh sản xuất; tham gia bắt gọn nhiều toán biệt kích Mỹ - Ngụy tung ra miền Bắc. Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân, hải quân hiện đại của đế quốc Mỹ, lực lượng DQTV ở miền Bắc đã được tăng cường nhiều loại vũ khí tương đối hiện đại, cùng với mạng lưới bắn máy bay địch bay thấp bằng súng bộ binh hình thành mạng lưới lửa tầm thấp dày đặc vô cùng lợi hại đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội phòng không, không quân bắn rơi nhiều máy bay địch (riêng lực lượng DQTV đã độc lập bắn rơi 424 chiếc), bắt sống nhiều giặc lái, bắn chìm và bắn cháy nhiều tàu chiến địch.

Lực lượng dân quân du kích ở miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã tỏ rõ khả năng anh dũng phi thường, luôn chủ động đánh địch bằng mọi thứ vũ khí, vận dụng các hình thức đánh địch hết sức phong phú, sáng tạo trên khắp 3 vùng chiến lược; kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, 3 mũi giáp công, hình thành thế trận chiến đấu, phát triển các căn cứ chiến đấu, vành đai du kích, vành đai diệt Mỹ; thực hiện trụ bám kiên cường, giữ thế xen kẽ, cài răng lược với địch. Qua hơn 20 năm chiến đấu anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, lực lượng dân quân du kích và tự vệ miền Nam đã cùng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và các lực lượng khác làm thất bại hoàn toàn các chủ trương chiến lược của địch như “Bình định”, “Áp chiến lược”, gom dân “tát nước bắt cá”, “chiến tranh đặc biệt”, “chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh”... đã góp phần vô cùng quan trọng vào đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Khi cả nước độc lập thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng DQTV đã làm nòng cốt cho nhân dân ở cơ sở khắc phục hậu quả chiến tranh, tích cực rà phá tháo gỡ bom mìn của địch giải phóng hàng triệu ha đất canh tác để nhân dân khôi phục sản xuất, tiếp tục truy quét tàn quân, bọn phản động của địch còn cài cắm lại. Lực lượng DQTV đã được huy động hàng loạt người tham gia xây dựng tuyến phòng thủ biên giới; phối hợp và phục vụ bộ đội chiến đấu góp phần quan trọng vào thắng lợi của 2 cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam; phối hợp với Công an nhân dân và các lực lượng khác thực hiện tốt việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Ghi nhận những công lao và thành tích của lực lượng DQTV qua các thời kỳ đã có 366 tập thể và 275 cá nhân được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, trong đó những tập thể tiêu biểu

Bài dự thi “Tìm hiểu 85 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ”

như : Đại đội dân quân gái Ngụ Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình, đại đội dân quân gái Tiên Hải – Thái Bình, trung đội lão dân quân Hoàng Hóa – Thanh Hóa, dân quân du kích huyện Củ Chi – thành phố Hồ Chí Minh,... và hàng ngàn, hàng vạn tấm gương anh hùng tiêu biểu khác đã góp phần tô thắm thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, dân tộc anh hùng.

Lâm Đồng là một tỉnh miền núi Nam Tây Nguyên, nằm sâu trong nội địa không có đường biên giới và không có bờ biển. Tỉnh có địa hình, địa chất phức tạp, nằm trải dài trên 3 cao nguyên là cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Dran và cao nguyên Di linh. Với vị trí và điều kiện tự nhiên như trên nên hệ thống giao thông đường bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc lưu thông hàng hóa, hành khách và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương.



Bản đồ hành chính tỉnh Lâm Đồng

Trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, Lâm Đồng là một chiến trường cực kỳ khó khăn gian khổ, xa sự chỉ đạo và chi viện của Trung ương, đặt dưới sự chỉ đạo của Liên khu 5 từ tháng 7/ 1961 do khu ủy và Bộ tư lệnh Quân khu 6 lãnh đạo và chỉ đạo kháng chiến. Là một địa bàn nằm sâu trong vùng địch kiểm soát, tổ chức bộ máy nguy quân, nguy quyền từ tỉnh xuống đến thôn ấp, tập trung nhiều trường đào tạo, nhiều lực lượng, tổ chức hành quân càn quét, vây ép bắt bớ, khủng bố phong trào...gây cho ta rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng thực lực cách mạng trong nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang cũng như hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang.

Sau khi cách mạng tháng 8/1945 thành công, chính quyền cách mạng ở Lâm Viên và Đồng Nai Thượng đã tích cực khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang Mặt trận Việt Minh đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân, vận động thanh niên công nhân gia nhập lực lượng vũ trang cách mạng. Vì vậy, trong một thời gian ngắn ta đã thành lập được một số phân đội vệ quốc quân và du kích chiến đấu. Lúc này, lực lượng của ta còn yếu

và mỏng nhưng với tinh thần quyết tâm tiêu diệt địch ta đã tổ chức phòng tuyến chiến đấu, điển hình như ngày 09/11/1945 khi quân Nhật với hơn 300 quân có xe pháo yểm trợ hành quân từ hướng Sài Gòn lên để chiếm lại Đồng Nai Thượng và Lâm Viên đã bị lực lượng ta tổ chức chặn đánh tại đèo Bảo Lộc; trận này ta tiêu diệt và làm bị thương hơn 30 tên, phá hủy 01 xe quân sự, trận đánh tuy nhỏ nhưng đáng ghi nhớ chiến công của lực lượng vệ quốc quân trên đất Đồng Nai Thượng. Đến năm 1950 – 1951 ngoài những lực lượng đã thành lập từ trước, thì nhiều đội vũ trang tuyên truyền, đội cảm tử được thành lập rộng khắp các huyện và thị xã Đà Lạt; trong thời gian hoạt động quân sự lực lượng ta đã gây cho địch nhiều thiệt hại đáng kể, điển hình như trận đột nhập biệt thự Hoa Hồng (Đà Lạt) của đội cảm tử Phan Như Thạch ngày 11/5/1951 diệt 3 tên địch có tên HazzVieto giữ chức phó thanh tra miền Nam Đông Dương trực tiếp phụ trách Nam Tây Nguyên và Đà Lạt, thu 01 súng ngắn, 01 súng săn, 02 quả lựu đạn, 01 xe hơi.

Trong cuộc chiến Đông Xuân 1953 – 1954 cùng với chiến trường cả nước hệ thống vũ trang tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều hoạt động phối hợp với cả nước dũng cảm chiến đấu tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch tiêu biểu như đêm ngày 07/4/1954 lực lượng du kích xã Sơn Điền – Di Linh phối hợp tác chiến với lực lượng chủ lực của chiến trường cực Nam Trung Bộ tiến công tiêu diệt đồn La đây, đồn Giáp Bát diệt 01 đại đội, 02 trung đội, bắt 111 tên (có 02 sĩ quan Pháp chỉ huy đồn), thu 60 khẩu súng tiểu liên, 15 khẩu trung liên, 01 khẩu pháo 94 ly và trang bị của địch, giải phóng hơn 20.000 dân mở ra một vùng giải phóng rộng lớn phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng... Tuy cơ sở cách mạng còn ít, lực lượng phát triển chưa mạnh, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng và Ủy ban kháng chiến, với sự giúp đỡ đùm bọc của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng đã đánh trên 40 trận, diệt 407 tên, bắt 20 tên và làm bị thương nhiều tên, thu 245 súng các loại trong đó có 01 pháo 94 ly, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, các đội vũ trang tuyên truyền, các đội công tác vũ trang đã có sự phát triển mạnh mẽ về lực lượng từ năm 1961 – 1969, ta đã có 02 tiểu đoàn, 06 đại đội tập trung của tỉnh, ở thị xã Đà Lạt có các đội biệt động có trên 1500 du kích chiến đấu; hoạt động quân sự của ta lúc này đã có sự phát triển mạnh, nhiều trận đã gây cho địch thiệt hại nặng nề, điển hình như trận phối hợp với quân chủ lực của Quân khu tập kích quân địch ở Đầm Ròn diệt hơn 300 tên địch, phá hủy 02 khẩu pháo, bẻ gãy âm mưu hành quân xây dựng cứ điểm của địch thực hiện chủ trương “mở mảng, mở vùng, giành đất” từ đầu tháng 5 đến tháng 7/1965 lực lượng ta sau 2 tháng chiến đấu liên tục đã loại khỏi

vòng chiến đấu hơn 800 tên địch, thu trên 600 súng các loại, phá 52/80 khu tập trung và áp chiến lược, giải phóng hơn 30.000 dân mở ra vùng giải phóng rộng lớn từ Tây Bắc Di Linh đến Tây Bắc Bảo Lộc và từ Nam Bảo Lộc xuống Phương Lâm (Đồng Nai).

Từ đầu kháng chiến chống Mỹ đến khi kết thúc chiến tranh, lực lượng vũ trang của tỉnh đã vượt qua nhiều cam go thử thách, khắc phục mọi khó khăn, bám đất bám dân, kiên quyết tiến công địch, đã đánh 4.140 trận trên cả 3 vùng chiến lược, diệt gọn 5 tiểu đoàn, bắt hơn 1.000 tên, phá hủy hơn 700 xe quân sự, bắn rơi 127 máy bay, phá hủy 39 khẩu pháo, thu hơn 1.500 súng và nhiều phương tiện chiến tranh của địch. Đặc biệt xã Lộc Bắc trong kháng chiến chống Mỹ, lực lượng dân quân du kích xã đánh hàng trăm trận với nhiều đối tượng địch, Mỹ và Chư hầu, Ngụy quân, Ngụy quyền, diệt 89 tên, tổ chức 97 lần đánh máy bay, bắn rơi 13 chiếc...

Khi cả nước độc lập thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, DQTV Lâm Đồng đã làm nòng cốt cho nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia truy quét Fulrô... đã độc lập và phối hợp chiến đấu có hiệu quả 208 trận, diệt 150 tên, bắn bị thương 78 tên, bắt sống 250 tên, thu 308 súng các loại (1977 – 1988). Tham gia phát động quần chúng và gọi hàng trăm tên Fulrô ngoài rừng ra hàng trở về với nhân dân, đồng thời bóc gỡ nhiều tổ chức Fulrô trong dân.

Để xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng trong tương lai, Đảng bộ, các cấp ủy và chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở đã thường xuyên quán triệt nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan đến công tác DQTV xây dựng lực lượng DQTV tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Xây dựng lực lượng DQTV có đủ về số lượng, độ tin cậy ngày càng cao; đến nay tỷ lệ DQTV đạt 1,47% so với dân số; xây dựng 142 Ban CHQS cấp xã, 62 Ban CHQS cơ quan, tổ chức; chi bộ Quân sự đạt 100% Chi bộ có Chi ủy đạt 92,25%; Đảng viên trong DQTV đạt 26,8%; Đoàn viên đạt 61,6%.

Hàng năm có trên 90% cán bộ, chiến sĩ DQTV được giáo dục chính trị, pháp luật, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện theo đúng chương trình cơ bản cho từng đối tượng, sát với tình hình, nhiệm vụ của địa phương; 100% cán bộ, chiến sĩ DQTV có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài dự thi “Tìm hiểu 85 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ”



Huấn luyện Điều lệnh đội ngũ



Huấn luyện bắn súng AR15 bài 1

Lực lượng DQTV phối hợp trong thực hiện Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ có chất lượng, hiệu quả được nâng lên như: Phối hợp với lực lượng công an cấp xã trong trao đổi thông tin, vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cơ sở an toàn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; trong huấn luyện, diễn tập; thực hiện nhiệm vụ phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ môi trường, phòng thủ dân sự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các nhiệm vụ khác được phân công; phối hợp với lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện bảo vệ và phòng, chống cháy rừng ... ngày càng có hiệu quả.

Bài dự thi “Tìm hiểu 85 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ”



Diễn tập bảo vệ khu vực phòng thủ

Hàng năm, lực lượng DQTV phối hợp với các lực lượng thuộc các ban ngành, đoàn thể tham gia xây dựng nông thôn mới, làm công tác dân vận và kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của nhân dân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và chấp hành pháp luật của nhà nước.



Lãnh đạo quan tâm động viên chiến sĩ DQTV



Công tác dân vận xây dựng nông thôn mới

Bảo Lộc là một thị xã trực thuộc tỉnh Lâm Đồng, được thành lập năm 1994 trên cơ sở tách huyện Bảo Lộc cũ thành hai đơn vị mới là thị xã Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Bảo Lộc nằm trên tuyến quốc lộ 20, cách Thành phố Đà Lạt khoảng 110 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 190 km, cách thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) khoảng 100 km. Tháng 3-2009, Bảo Lộc được công nhận là đô thị loại III thuộc tỉnh và ngày 8-4-2010, Chính phủ đã ra Nghị quyết thành lập thành phố Bảo Lộc (trực thuộc tỉnh Lâm Đồng). Bảo Lộc có nhiều thắng cảnh như đèo Bảo Lộc, thác Đam Bri, hồ Nam Phương, suối Đá Bàn, núi Đại Bình, suối Tân Thanh,... Bên cạnh các thắng cảnh thiên nhiên đó là những vườn, đồi trà thoai thoải xanh mướt, thảnh thơi vươn lên những hàng cây che bóng, phía sau là những ngọn núi cao đã làm cho Bảo Lộc càng thêm xinh đẹp, bao la, trù phú.



Thành phố Bảo Lộc

Bài dự thi “Tìm hiểu 85 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ”

Nằm ngay trung tâm thành phố Bảo Lộc có một ngôi trường THPT Bảo Lộc với hơn 45 năm hình thành và phát triển, một trung tâm giáo dục chất lượng cao của tỉnh Lâm Đồng nói riêng và của cả nước nói chung. Đầu tư cho giáo dục là quốc sách hàng đầu, là đầu tư cho tương lai. Vì thế không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục; đồng thời có những chính sách ưu đãi nhằm thu hút nhân tài của địa phương góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh.



Trường THPT Bảo Lộc

Năm 2010, Tiểu đội tự vệ trường THPT Bảo Lộc được thành lập gồm 9 chiến sĩ, đồng chí Nguyễn Đức Tín được bổ nhiệm làm Tiểu đội trưởng (Hiện nay đồng chí Hoàng Văn Thái được bổ nhiệm chức vụ Tiểu đội trưởng). Đây là đơn vị tự vệ đầu tiên của giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.

Do tính chất và công việc đặc thù của nhà trường là đào tạo thế hệ trẻ, nguồn nhân lực cho mọi lĩnh vực trong xã hội, các thành viên của Tiểu đội tự vệ luôn tập trung nhiều cho công tác chuyên môn; công tác hoạt động của đội tự vệ cũng thường xuyên theo sự chỉ đạo, quản lý của Ban CHQS thành phố Bảo Lộc.

Bên cạnh chất lượng đào tạo được xếp vào hạng nhất, nhì của tỉnh Lâm Đồng, xếp thứ hạng top 200 của cả nước, nhà trường đã làm tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh. Nhóm bộ môn giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc tổ chuyên môn Thể dục - Quốc phòng và an ninh là lực lượng chủ yếu của Tiểu đội tự vệ đã không ngừng nỗ lực và phấn đấu để xây dựng nhóm bộ môn phát triển vững mạnh trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, cũng như làm tốt nhiệm vụ xây dựng Tiểu đội tự vệ, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ cơ quan đơn vị, tham gia huấn luyện theo lệnh điều động của Ban chỉ huy quân sự thành phố Bảo Lộc.

Trong 10 năm qua, nhóm bộ môn GDQP-AN của Trường THPT Bảo Lộc là thành phần chủ yếu của Tiểu đội tự vệ của nhà trường luôn không ngừng xây dựng, trưởng thành và đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào.

Về đội ngũ, nhóm bộ môn GDQP-AN có 3 giáo viên đã qua đào tạo đại học Văn bằng 2 chuyên ngành GDQP - AN, 100% giáo viên đạt giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên; trong đó có 2 giáo viên giỏi cấp quốc gia, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (Chu Quý Hợi và Triệu Trung Kiên, Chu Quý Hợi hiện nay là giáo viên GDQP - AN trường Chuyên Bảo Lộc). Đội ngũ giáo viên không chỉ làm tốt công tác giảng dạy bộ môn GDQP - AN mà còn là những thành viên tham gia tích cực là lực lượng nòng cốt của Tiểu đội tự vệ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ nhà trường hay thực hiện nhiệm vụ theo sự điều động của Ban chỉ huy quân sự thành phố Bảo Lộc góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện.

Về học sinh, kết quả học tập qua từng năm học đạt 100% trung bình trở lên (trong đó chiếm trên 99% khá, giỏi). Có được kết quả như vậy, trước hết là nhờ sự quan tâm của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám hiệu nhà trường đối với bộ môn GDQP-AN nói riêng công tác của Tiểu đội tự vệ nói chung; mặt khác, được sự quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ về mặt vật chất như : Súng tiểu liên AK, lựu đạn và tổ chức cho các em đi thực hành bắn đạn thật bằng súng tiểu liên AK...của Ban chỉ huy quân sự thành phố Bảo Lộc.

Công tác giảng dạy bộ môn GDQP – AN là nhiệm vụ chính của chúng tôi, những đội viên của Tiểu đội tự vệ Trường THPT Bảo Lộc. Vì thế, Giáo viên giảng dạy không ngừng đổi mới phương pháp theo hướng phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của học sinh. Chẳng hạn, phương pháp tiến hành giờ học tổ chức hoạt động nhóm theo hình thức thi đua sẽ giúp học sinh học tập tích cực, vui tươi, bổ ích. Đây là cách dạy học với hình thức hợp tác giúp các thành viên trong nhóm chia sẻ các băn khoăn, kinh nghiệm của bản thân, cùng nhau xây dựng nhận thức mới. Bằng cách nói ra những điều đang nghĩ, mỗi người có thể nhận rõ trình độ hiểu biết của mình về chủ đề nêu ra, thấy mình cần học hỏi thêm những gì. Bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ không phải là sự tiếp nhận thụ động từ giáo viên. Các nhóm cử đại diện trình bày trước tập thể lớp về kiến thức được thảo luận nên mỗi ngày được rèn luyện thêm cho bản thân của học sinh về kỹ năng trình bày, diễn đạt, sự tự tin trước đám đông.

**Trình bày trước tập thể lớp :*

Bài dự thi “Tìm hiểu 85 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ”



Tiết Thực hành



Tiết Lý thuyết

** Hoạt động thi đua giữa các nhóm :*



Nhóm 1



Nhóm 2



Nhóm 3



Đội ngũ từng người không có súng



Tập ngắm chụm, ngắm trúng

Với nội dung ngắm bắn mục tiêu cố định ban ngày, học sinh có ý thức hơn trong việc học, yêu thích khi được tập luyện bằng súng thật – Súng tiểu liên AK và được chọn tham gia kiểm tra bắn đạn thật. Các em cảm giác được tiếng súng nổ thật và thực sự có ý nghĩa tích cực cho những em có nguyện vọng thi tuyển vào các trường sĩ quan Quân đội và Công an hoặc tham gia nghĩa vụ quân sự. Trên cơ sở đó, Giáo viên và học sinh phải có sự phối hợp tốt trong luyện tập và thực hành bắn đạn thật; mặt khác, giáo viên đổi mới việc hướng dẫn cho học sinh các yếu lĩnh động tác tư thế ngắm mục tiêu cố định.

Bài dự thi “Tìm hiểu 85 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ”

Hàng năm, Tiểu đội tự vệ phối hợp với nhóm bộ môn GDQP-AN luôn tổ chức hội thao quốc phòng và an ninh cấp trường cho học sinh của cả 3 khối lớp 10,11,12. Đây là dịp để các em thử sức mình khi đã lĩnh hội được kiến thức và kỹ năng đã học. Qua hội thao, giáo viên và học sinh tự đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và học tập tốt hơn cho những năm học tới.

Một nhiệm vụ quan trọng của Tiểu đội tự vệ là thường xuyên bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cơ quan đơn vị, bảo vệ sự bình yên cho mọi hoạt động của nhà trường; bảo vệ Chi bộ Đảng, chính quyền lãnh đạo, bảo vệ an toàn cho Cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh trong nhà trường, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, an toàn, lành mạnh cho thành phố Bảo Lộc, cho xã hội.

Tham gia đầy đủ, tích cực và có hiệu quả các đợt tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội tự vệ theo sự điều động của Ban CHQS thành phố Bảo Lộc đạt kết quả tốt.

Tiểu đội tự vệ đã tham gia cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 do Ban CHQS thành phố Bảo Lộc tổ chức và đạt giải nhất cuộc thi, tham gia đêm công diễn tại nghĩa trang liệt sĩ Lộc Châu – Bảo Lộc.

Tiểu đội tự vệ đã tham gia diễn tập khu vực phòng thủ bảo vệ chính quyền địa phương, giải phóng con tin năm 2019 theo sự điều động của Ban CHQS thành phố Bảo Lộc.

Thường xuyên nâng cao cảnh giác, chống các âm mưu phá hoại của thế lực thù địch đang “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; Các thế lực phản động lợi dụng các trang mạng xã hội nhằm lôi kéo, dụ dỗ, kích động thanh niên đặc biệt đối tượng học sinh sinh viên. Đội tự vệ nhà trường thường xuyên tuyên truyền cho học sinh hiểu đúng, sử dụng đúng mục đích các trang mạng để bảo vệ an ninh mạng; góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân.



Trong công tác hoạt động xã hội, đội tự vệ trường THPT Bảo Lộc luôn phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên, Công đoàn cơ sở để làm tốt hơn. Các

Bài dự thi “Tìm hiểu 85 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ”

Phong trào thanh niên tình nguyện hướng về vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Những việc làm thiết thực và có ý nghĩa, phong trào ngày thứ 7 xanh, sạch, đẹp...khơi dậy tinh thần hăng say, tích cực tham gia của đông đảo Đoàn viên thanh niên.

Phong trào “Trường giúp trường”, phong trào giúp đỡ các Trường bạn còn nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa về cả chuyên môn giảng dạy và vật chất.



Hiện nay, bên cạnh sự phát triển về mọi mặt của kinh tế - xã hội, con người chúng ta luôn phải đối phó với vô vàn những khó khăn trong đời sống xã hội, phát sinh nhiều dịch bệnh như: dịch tả, sốt xuất huyết, đặc biệt dịch Covid – 19 viêm phổi do vi rút corona gây ra...đã làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sự ổn định, phát triển của toàn cầu. Đội tự vệ trường THPT Bảo Lộc nói riêng, tất cả mọi người phải chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ cuộc sống bình yên, tính mạng cho nhân dân.



Phòng chống sốt xuất huyết



Phòng chống Covid - 19

Tóm lại: Lâm Đồng nói chung, Bảo Lộc nói riêng đã đổi thay trên mọi mặt một cách sâu sắc và toàn diện. Càng tự hào bao nhiêu về những thành tựu từ khi có Đảng càng thấy không có gì quý hơn khi Đảng được các tầng lớp nhân dân gửi trọn niềm tin. Nhưng vẫn còn nhiều lắm những công việc đang chờ đợi những người trẻ, những trái tim, nhiệt huyết của biết bao thế hệ học sinh Trường

Bài dự thi “Tìm hiểu 85 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ”

THPT Bảo Lộc, của đảng viên trẻ ở phía trước cùng những quyết sách, định hướng đúng đắn của Đảng như lời Bác Hồ dạy “*Đảng ta là đạo đức, là văn minh*” để tô thắm thêm những trang sử đầy vinh quang trên mảnh đất anh hùng đã hiên ngang, vững vàng qua bao thăng trầm và làm dày dặn thêm những trang đột phá rực rỡ với những thành tựu vượt bậc ở quê hương mà mỗi người con nơi đây đều chung một ý chí, một niềm tự hào đầy kiêu hãnh và căng tràn quyết tâm với mảnh đất đã ôm trọn tình yêu nước nồng nàn!

Tiểu đội tự vệ trường THPT Bảo Lộc nói riêng, DQTV nói chung luôn tự hào về truyền thống xây dựng, chiến đấu vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước. Ngày hôm nay, mỗi cán bộ, chiến sĩ DQTV thường xuyên nâng cao cảnh giác, xây dựng ý chí chiến đấu, xây dựng lực lượng DQTV không ngừng lớn mạnh, phát triển rộng khắp. Để làm được điều đó, theo tôi tất cả các đơn vị trên địa bàn thành phố Bảo Lộc cần xây dựng đơn vị tự vệ cho cơ quan đơn vị mình. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trên từng vị trí, trên từng mặt trận công tác tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó, xứng đáng lời khen ngợi của Bác Hồ muôn vàn kính yêu: “*...DQTV và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã*”.

Bảo Lộc, ngày 20 tháng 03 năm 2020

Người dự thi

Hoàng Đại Giang